

## Ông già mũi to (chuyện cổ tích morvandiaux cho trẻ em từ 3 đến 6 tuổi)

Vào thuở đó có một hoàng tử sống trong một lâu đài lớn. Hoàng tử có tất cả, người hầu, vâng bạc... Vâng, những hoàng tử sống một mình, nó buồn, rất buồn, bởi thế nó rất chán.

Một ngày đó hoàng tử thật sự chán, nó quyết định lên ngựa và đi dạo trong rừng. Tiếng ngựa chạy tạt tạt tạt, nó chạy rất lâu, đến một lúc nào đó, hoàng tử bị lạc trong rừng. Lúc đó hoàng tử dừng lại.

Bất thình lình, nó nghe tiếng những đứa nhỏ. Hoàng tử tự hỏi làm sao những đứa nhỏ có thể đến tận nơi này!

Hoàng tử bám cây leo lên. Và từ trên cây cao, nó có thể nhìn và nghe tiếng động tọt tọt đầu. Nó thấy trong khoảng rừng trống những đứa nhỏ đang đứng quay tròn lại.

Những đứa nhỏ hát:

"Gué gué, pince-moi l'nez, appelons Papa Grand Nez! Gué, gué pince-moi l'nez, il va tout nous raconter!"

Hoàng tử nhìn thấy một người đàn ông to lớn voi chiec mũi rất dài ✪

(Voix des enfants): "É Ông già mũi to có tin gì mới không?"

(Voix de papa Grand Nez): "Hoàng tử sống một mình, thế mà có một công chúa sống ở bên kia sông, những coi chừng "chut chut, ai nói ra sẽ biến thành đá"

Khi hoàng tử nghe như thế, nó rất ngạc nhiên! Nó trèo xuống khỏi cây. Nó lấy ngựa và đi rất nhanh tới bờ sông "tạt tạt, tạt tạt, tạt tạt"

Bên kia bờ sông, nó thấy một công chúa tuyệt đẹp, cô ấy vẫy tay chào. Hoàng tử cũng vẫy tay và chào công chúa. Con sông rất dài, làm thế nào để đi sang, cần phải có một cái cầu nhưng mà không có. Hoàng tử bực mình, nó không thể nói chuyện với công chúa và nó sẽ bị chìm nếu đi qua cầu với đôi chân.

Hoàng tử nói tới sẽ trở lại khu rừng và nghe ông già mũi to nói chuyện

"tạt tạt, tạt tạt, tạt tạt".

Hoàng tử tìm lại được khu rừng, hoàng tử leo lên cao của một thân cây và nhìn những đứa nhỏ đang đứng quay tròn lại.

Những đứa nhỏ hát:

"Gué gué, pince-moi l'nez, appelons Papa Grand Nez! Gué gué pince-moi l'nez, il va tout nous raconter!"

Hoàng tử nhìn thấy ông già mũi to đi tới!

(Voix des enfants): "É ông già mũi to, có tin gì mới không?"

(Voix de Papa grand Nez): "Hoàng tử và công chúa không thể đi qua được, nhưng có một cành cây của cây maul đở sẽ làm một cây cầu đẹp! Nhưng coi chừng "chut chut ai nói ra sẽ bị biến thành đá"

Hoàng tử lại rất ngạc nhiên khi nghe như vậy, nó xuống khỏi cây và trở lại khu rừng để kiếm cây maul đở. Cây maul đở trong rừng rất dễ kiếm!

Và đây rồi

Hoàng tử lại gặt cây mầu đỏ, một loại cây rất đẹp, rất lớn. Hoàng tử hỏi cây có thể cho tôi một cành cây để làm một cái cầu. Cây cho hoàng tử một cành cây

Hoàng tử cảm ơn cây mầu đỏ và trở lại dòng sông

"tác tác, tác tác, tác tác"

Hoàng tử để cành cây ở bên bờ sông, và ...

Cành cây lớn dần, lớn dần đến bờ bên kia và cành cây đó trở thành một cái cầu rất đẹp!

"Pour passer le pont, il faut être deux, pour bien le passer, il faut savoir danser, Allons passe passe passe allons passe -passe, passe, allons passe-donc"

Hoàng tử và công chúa để chân lên cầu và đi tới giữa cái cầu và họ nhảy chung với nhau với điệu nhạc. Họ rất hái lòng và cuối cùng cũng nói chuyện với nhau, họ kể cho nhau nhiều chuyện, họ đi dạo, họ nhìn chim bay. Họ rất sung sướng, họ đùa giỡn

Những công chúa muốn biết tại sao lại có cây cầu đi tới tận đây.

(Voix de la princesse): "nói cho tôi biết! nói cho tôi biết! nói cho tôi biết! đi nói đi, làm thế nào mà có cái cầu đó này, ngay trước không có!"

Những hoàng tử biết là không thể lộ sự bí mật này, ông già mũi to đã nói, ai nói ra sẽ biến thành đá!"

Hoàng tử không muốn nói sự bí mật, rất nguy hiểm. Những công chúa cứ nhấn mạnh:

(Voix de la princesse): "nói cho tôi biết! nói cho tôi biết! nói cho tôi biết!"

Vậy hoàng tử nói chắc tôi có thể nói được với cô ấy. Nó tôi gặt lại và nói nhỏ vào tai của công chúa,

Nó nói ông già mũi to biết tất cả và những đứa nhỏ hát và đang quay tròn lại trong rừng, hoàng tử nói có cây mầu đỏ và cành cây biến thành cái cầu

Những "pat pat pat"

Hoàng tử nói sự bí mật và cit cạc cả hai biến thành đá!

Và đây này, chúng nó trở thành hai viên đá, hai viên đá lớn! Chúng nó không thể nói chuyện được nữa, không cười giỡn, không chơi đùa nữa. O la! thật sự là buồn, làm thế nào bây giờ?

Chỉ có một người có thể giúp đỡ chúng nó là! Ông già mũi dai to

Ông già mũi dai, ông có thể giúp chúng nó được không? Làm thế nào để giúp hoàng tử và công chúa trở lại như xưa để câu chuyện được kết thúc tốt đẹp?

Thật sự phải hát bài hát để ông già mũi dai sẽ tới... Bài hát như thế nào?

A phải rồi!

"Gué gué, Pince-moi l'nez, appelons Papa Grand Nez! Gué, gué pince-moi l'nez, il va tout nous raconter!"

(Voix de Papa Grand Nez): "đây này, nó gọi là? Nay hoàng tử đã kể tất cả, với công chúa và cả hai chúng nó biến thành đá. Và anh thấy như thế là buồn lắm ha. Anh muốn biết làm sao để cho hoàng tử và công chúa trở lại như xưa? Rất đơn giản, hãy kể lại tất cả câu chuyện cho cây mầu đỏ và câu chuyện sẽ chạy xuống dưới rễ cây, sau đó nó sẽ chạy ra sông và sử phép cũng đi ra và công chúa và hoàng tử sẽ trở lại như xưa

Anh muốn thử phải không? Chào tạm biệt các em"

Anh nghe chúng tôi kể và đọc trong cuốn sách, anh hãy giúp hoàng tử và công chúa. Hãy đọc trở lại cuốn sách từ đầu... Và bây giờ tôi lướt anh kể nhé"